

Tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của trung ương.



Ảnh minh họa

Đến ngày bầu cử 23/5/2021 diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngay sau hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử của trung ương, Thái Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh, tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử của tỉnh (ngày 3/2/2021). Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo, chặt chẽ, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức bầu cử; làm chặt chẽ, đúng thời điểm và quy định mọi công việc, mọi khâu chuẩn bị, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Từ trước tết Nguyên đán, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp huyện và cấp xã cũng đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đã thống nhất: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình được phân bố 9 đại biểu, giới thiệu 16 người; đại biểu HĐND tỉnh được phân bố 62 đại biểu, giới thiệu 124 người. Cấp huyện thống nhất đại biểu HĐND được bầu 312, cấp xã đại biểu HĐND được bầu 6.580. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp thực hiện tốt 8 nội dung tham gia bầu cử;

đã chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định. Dự kiến, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 64 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các tiêu chuẩn: An ninh trật tự và Y tế, Giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng các địa phương chỉ đạo các thành viên, cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra địa bàn, nhận định, phân loại những địa bàn chưa ổn định vững chắc, từ đó xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định.

Tại kỳ họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá: Mặc dù phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là các cấp, các ngành phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 song đến nay công tác chuẩn bị bầu cử của Thái Bình đã triển khai sớm hơn so với quy định của trung ương, bảo đảm sự chủ động trong các bước tiếp theo. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lại các đơn vị hành chính để lập và công bố danh sách các đơn vị bầu cử, lập danh sách cử tri đúng thời gian quy định. Ủy ban MTTQ các cấp triển khai các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương, hướng dẫn và giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm giới thiệu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ nhằm chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước và cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.

NGUYỄN HÌNH

Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch Covid-19, cùng với việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở trợ giúp xã hội với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập.

Ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang quản lý 3 cơ sở trợ giúp xã hội gồm Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh với trên 700 đối tượng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và một số tỉnh lân cận với Thái Bình như Hải Dương, Hải Phòng có người bị nhiễm Covid-19, để bảo đảm sức khỏe cho các đối tượng tại các cơ sở, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, chủ động mua sắm khẩu trang, nước sát khuẩn, nước khử trùng, máy đo thân nhiệt... để phục vụ phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và các đối tượng về các biện pháp phòng, chống dịch. Hạn chế việc tiếp xúc ra môi trường bên ngoài, tiếp xúc với người ngoài trung tâm, cơ sở trong thời gian nuôi dưỡng, điều trị. Hạn chế tối đa việc thăm gặp để tránh nguy cơ lây lan dịch; đồng thời, chủ động phát hiện, cách ly sớm người có yếu tố nguy cơ và có biểu hiện bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 182 đối tượng gồm người cao tuổi đơn thân không có người chăm sóc, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi bị bỏ rơi, đối tượng được lao tử nguyện... là những trường hợp đa bệnh tật, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh mãn tính, nhiều bệnh nền. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm đã

Không để dịch Covid-19 xâm nhập các cơ sở trợ giúp xã hội



Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh tổ chức tổng vệ sinh, rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng để phòng, chống dịch Covid-19.

triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Ông Phạm Đình Lễ, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cơ quan chức năng như: khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và các vật dụng, bề mặt tại các phòng ở, nơi sinh hoạt của đối tượng và nơi làm việc...; chỉ đạo bộ phận y tế thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình sức khỏe tất cả đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm, thường xuyên quan tâm đến người cao tuổi, người bệnh tâm thần, người có bệnh lý nền. Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức đợt tiếp xúc các đối tượng tại đơn vị để phòng ngừa dịch bệnh. Với các phần quà của người thân chuyển đến được khử khuẩn trước khi trao tận tay cho đối tượng. Đối với những trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp như trẻ em mồ côi không còn người chăm sóc, trẻ em bị bỏ rơi và trường hợp đặc biệt khác (nếu có) thì tiếp nhận qua khu cách ly phòng dịch, sau đó phối hợp với cơ sở y tế trên

địa bàn kiểm tra, làm rõ tình hình sức khỏe của đối tượng, bảo đảm chắc chắn không nhiễm Covid-19 mới chuyển về các khoa, phòng tại cơ sở. Đối với những trường hợp có nguyên vọng chính đáng về gia đình giải quyết công việc, sau khi trở lại đơn vị phải thực hiện cách ly theo quy định; đồng thời kiểm tra, ghi chép lịch trình đi lại của đối tượng và thường xuyên kiểm tra y tế phát hiện biểu hiện dịch bệnh.

Với Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh, ngoài việc trị liệu, cắt cơn, cai nghiện cho gần 300 học viên tại 2 cơ sở, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Cơ sở chia sẻ: Để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ và học viên, Cơ sở đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng nơi làm việc của cán bộ và nơi ở, bếp ăn của học viên; tăng cường kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào Cơ sở, yêu cầu học viên không sử dụng chung đồ dùng cá nhân. Hàng ngày, cán bộ và học viên phải đeo khẩu trang; thường xuyên giám sát, theo dõi sức khỏe của học viên, khi có triệu chứng ho, sốt, tức ngực, khó thở... kịp thời chuyển sang phòng y

tế cách ly theo dõi; hạn chế việc thăm gặp. Chuẩn bị các điều kiện chuyên môn y tế để phòng, chống và xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tư vấn trên hệ thống loa truyền thanh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, học viên. Đến thời điểm này, Cơ sở chưa có cán bộ, học viên có biểu hiện bệnh phải cách ly theo dõi.

Cùng với các đơn vị trực thuộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (Làng trẻ em SOS Thái Bình, Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ, Trung tâm Dưỡng lão An Thái) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở trợ giúp xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa dịch bệnh, qua đó nâng cao sức khỏe, tạo tâm lý ổn định cho các đối tượng.

NGUYỄN CƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Tăng cường quản lý sinh viên từ tỉnh ngoài trở lại Trường

Ngày 22/2, trên 6.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã trở lại công tác, học tập sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán và nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều kiện Trường có nhiều sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trường Đại học Y Dược Thái Bình triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chú trọng quản lý sinh viên từ tỉnh ngoài trở lại Trường.



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình sát khuẩn tay trước mỗi buổi lên lớp.

PGS, TS Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán vừa qua, Trường chủ động tuyên truyền, vận động 459 lưu học sinh các nước ở lại Việt Nam, không về nước và không đi chuyển ra tỉnh ngoài, tạo thuận lợi cho nhà trường trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, Trường có hơn 900 sinh viên về nghỉ tết tại các tỉnh, thành phố, nhiều nhất là Hà Nội với 344 sinh viên, Hải Dương 62 sinh viên. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch

Covid-19, trước đó, Trường đã tổ chức liên lạc, tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trước khi trở lại học tập; yêu cầu toàn bộ sinh viên khai báo y tế trực tiếp tại trạm y tế của Trường hoặc khai báo y tế trực tuyến. Đối với sinh viên ở vùng dịch về Thái Bình trước ngày 16/2 được nhà trường phối hợp với địa phương yêu cầu cách ly tập trung. Sinh viên ở Hải Dương và người đi

đến từ các vùng kiểm soát dịch của các địa phương có dịch được Trường yêu cầu, khuyến cáo ở lại địa phương. Trường tạo điều kiện để các sinh viên này tạm thời nghỉ học, tổ chức dạy học bù, dạy học trực tuyến.

Trạm y tế Trường Đại học Y Dược Thái Bình có cán bộ thường trực đón tiếp sinh viên đăng ký khai báo y tế và tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế Trường, anh Bùi Văn Duyên, học viên lớp chuyên khoa I y học cổ truyền cho biết: Tôi đến từ xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), tuy đây không phải là vùng dịch nhưng tôi chấp hành nghiêm quy định của Trường, khai báo y tế đầy đủ. Khi đi chuyển từ địa phương đến Thái Bình, tôi sử dụng phương tiện cá nhân để tránh tiếp xúc nhiều người... Sinh

viên Nguyễn Trung Kiên, lớp đại học dược K14A trở lại Trường Đại học Y Dược Thái Bình từ quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: Em đã thực hiện khai báo y tế trực tuyến và được nhà trường hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khi đến Trường, em luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên. Những buổi nghỉ học, em tham gia đội tình nguyện của Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cho các bạn sinh viên trước khi vào Trường. Vào ngày nghỉ cuối tuần, em hạn chế đi chuyển, tạm dừng, không về nhà thăm gia đình như trước. Chúng em quyết tâm cùng các thầy cô không để dịch bệnh xâm nhập vào Trường.

PGS, TS Nguyễn Duy Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong thời gian sinh viên nghỉ tết và nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Trường đã chủ động phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên Trường và các lớp học; tổ chức vệ

sinh khử khuẩn nền nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, thang máy. Ban phòng, chống dịch Covid-19 của Trường ban hành các văn bản hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi sinh viên, học viên trở lại Trường, nhà trường đã phân loại, sàng lọc, cập nhật tình trạng sức khỏe của sinh viên. Những sinh viên ở Hải Dương và các vùng kiểm soát dịch của các địa phương có dịch được yêu cầu tạm nghỉ chưa trở lại Trường. Đối với các sinh viên khác, Trường hướng dẫn việc tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải báo cáo ngay cho trạm y tế của Trường, yêu cầu, kiểm tra sinh viên chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến Trường và các cơ sở thực hành, bệnh viện. Song song với hình thức học tập lớp, Trường yêu cầu giảng viên bộ môn tăng cường dạy học trực tuyến, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn. Từ ngày 22/2, các hoạt động giảng dạy, học tập tại Trường trở lại bình thường, Trường nỗ lực bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời duy trì nền nếp, chất lượng hoạt động dạy và học.

QUYNH LƯU

ĐI CHỢ AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID-19

- RỬA TAY** bằng xà phòng và nước sạch hoặc nước rửa tay sát khuẩn ngay khi về nhà
- KHI ĐI CHỢ** Đeo **KHẨU TRANG** suốt quá trình đi đến, ở chợ và trên đường về
- RỬA TAY** thường xuyên khi có điều kiện
- KHI ĐI CHỢ VỀ** Giữ **KHOẢNG CÁCH** an toàn (tốt nhất là 2m) với những người khác trong chợ
- RỬA TAY** sau khi hoàn tất sơ chế, bảo quản thực phẩm
- Sơ chế, bảo quản thực phẩm** cẩn thận, an toàn
- Nếu thực phẩm có bao gói, nên bỏ bao gói và thay bằng hộp, túi đựng thực phẩm an toàn
- Vệ sinh** sạch sẽ bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường **các bề mặt** (bàn, nơi đựng thực phẩm...) có tiếp xúc với thực phẩm mới mang về

TTXVN

<https://infographics.vn>